

BenQ ส่ง W2700 ตอกย้ำความเป็น 1 ในตลาดโปรเจคเตอร์ 4K

บริษัท เบ็นคว (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าโปรเจคเตอร์ DLP ชั้นแท่นอันดับ 1 ในตลาด DLP โปรเจคเตอร์ประเภท 4K โดยในปี 2561 มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงกว่า 38.70% ยอดขายโตขึ้นมากกว่า 200% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และในปี 2562 ได้เตรียมขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบความบันเทิงภายในบ้านและต้องการดูจอภาพที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเพื่อเพิ่มอรรถรสในการชมภาพยนตร์และสร้างสรรค์ได้เต็มอิม ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำคุณภาพของแบรนด์ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่ม CinePrime Series รุ่น W2700 มิติใหม่ของวงการโปรเจคเตอร์ที่แสดงค่าสีครอบคลุมมาตรฐาน DCI-P3 พร้อมรองรับระบบ 4K HDR-PRO ที่จะมอบประสบการณ์ให้กับผู้ที่หลงใหลในการรับชมภาพยนตร์ในบ้านซึ่งจะได้รับชมจอภาพที่มีสีสันสมจริงและใหญ่กว่าทีวีปกติ

นายวัชรพงษ์ วงษ์มา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า “ ด้วยการขยายตลาดไปยังผู้บริโภคที่ชอบจอขนาดใหญ่ หรืออยากมีโรงภาพยนตร์ภายในบ้านเพื่อสันทนาการ เพื่อความบันเทิงส่วนตัวกับเพื่อนๆ รวมถึงคนในครอบครัว ซึ่งแน่นอนว่าทีวีอาจยังไม่ตอบโจทย์ แต่ในขณะที่เครื่องโปรเจคเตอร์สามารถถ่ายทอดภาพในระบบ 4K ได้ และมีขนาดมากกว่า 120 นิ้ว ซึ่งทีวีในปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ จึงส่งผลให้ทุกไตรมาสปี 2561 ของเบ็นคว ประเทศไทย ครองแชมป์อันดับหนึ่งตลาดโปรเจคเตอร์ 4K จากเอกลักษณ์และประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยีการแสดงผลภาพและสีที่ได้สมจริง ยังทำให้โปรเจคเตอร์ DLP (Digital Light Processing) ของเบ็นคว ชั้นแท่นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เช่นกัน สำหรับปี 2562 ไตรมาสแรก เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่ม CinePrime Series รุ่น W2700 โปรเจคเตอร์ DLP ระดับ 4K ตัวแรกของโลกที่แสดงค่าสีได้ครอบคลุม DCI-P3 รองรับ HDR-PRO™ ออกแบบการฉายภาพในระยะสั้นเหมาะสำหรับโฮมเธียเตอร์ และรับประกันคุณภาพของด้วยเทคโนโลยี CinematicColor เมื่อเทียบกับค่าสีของโรงงาน ”

“ สำหรับโปรเจคเตอร์รุ่น W2700 ที่ให้ประสิทธิภาพระดับพรีเมียม 4K UHD ความละเอียด 3840 x 2160 หรือแสดงผลที่ 8.3 ล้านพิกเซลต่อเฟรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Single DMD DLP ขนาด 0.47” นิ้ว และระบบออพติคอล 4K ที่พัฒนาระบบเลนส์แก้วเกรดดีที่สุดเพื่อให้การแสดงผลได้อย่างยอดเยี่ยมสมจริง ด้วยการจัดวางโครงสร้างเลนส์ 8 กลุ่มจาก 10 ชั้น ทำให้แสงผ่านได้ดีคงคุณภาพ ความคมชัดของภาพ ”

“ ความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์ของ W2700 คือการผสมผสานความละเอียด 4K กับค่ามาตรฐานสี DCI-P3 ให้เทียบเท่ากับโรงภาพยนตร์ดิจิทัล ด้วยการปรับตั้งค่าเพื่อให้เล่นผ่านเครื่อง Blu-ray 4K สามารถถ่ายทอดสีที่สมจริงตามที่ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องการคุณสมบัติจาก Cinematic Color ที่เป็นความโดดเด่นเฉพาะตัวของเบ็นคว

ทำให้ W2700 ครอบคลุมสีสว่างได้กว้างเป็นพิเศษถึง 95% ของพื้นที่สี DCI-P3 พร้อมด้วยความสามารถในการแสดงค่าสีได้สูงสุดถึง 100% Rec. 709 ได้รับการเปรียบเทียบคาริเบทจากโรงงานเพื่อรับประกันความสามารถว่า $\Delta E \leq 3$ มีความแม่นยำของสีที่แท้จริง ”

“W2700 มอบมิติใหม่ของการชมภาพยนตร์ในบ้านกับระบบ 4K ด้วยเทคโนโลยี HDR-PRO เฉพาะของ BenQ ที่ปรับให้เหมาะสำหรับการฉายภาพโดยเฉพาะ รองรับทั้งรูปแบบ HDR10 และ HLG HDR-PRO รวมเทคนิคการจับคู่สีและโทนสีอัจฉริยะเพื่อให้ความสว่างและความคมชัดที่เหนือกว่า รวมถึงการปรับภาพให้เหมาะสมที่สุด เพื่อคุณภาพวิดีโอที่เป็นธรรมชาติและสมจริง พร้อมเทคโนโลยี CinemaMaster Video+ และ CinemaMaster Audio+ 2 เอกสิทธิ์ของ BenQ ที่จะมาเปลี่ยนพื้นที่อันแสนธรรมดาในบ้านให้เป็นโรงภาพยนตร์ระดับโลก และด้วยการออกแบบอย่างมีรสนิยมด้วยรูปลักษณ์ที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา W2700 มีการปรับแต่งให้ฉายภาพในระยะสั้นสามารถชมได้ถึง 1.3 เท่า และเปลี่ยนเลนส์แนวตั้งเพื่อรับชมความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัด”

“ นอกจากโปรเจคเตอร์ W2700 แล้ว ทาง BenQ ยังมีโปรเจคเตอร์กลุ่ม CinePro Series รุ่น W11000H โปรเจคเตอร์ DLP 4K UHD HDR ที่ผ่านการรับรอง THX รายแรกของโลก นำเอาประสิทธิภาพที่แท้จริงของภาพยนตร์มาสู่โฮมเธียเตอร์ด้วยเช่นกัน โปรเจคเตอร์ W11000H DLP 4K จะทำให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ดูจตุเดียวกับการรับชมในโรงภาพยนตร์ดิจิทัล ด้วยคุณภาพสีแบบ Cinematic Color ค่าความคอนทราสต์ที่สมดุลง และความละเอียดภาพที่ 8.3 ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์แก้วชนิด 4K optical glass จำนวน 14 ชิ้นซึ่งส่งผลให้มีจุดเด่นในเรื่องความคมชัดเป็นที่สุด และยังสามารถสัมผัสกับความสมจริงอีกระดับด้วยภาพแบบ HDR ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี DLP 4K UHD DMD ที่ประกอบด้วยกระจกขนาดเล็ก 4.15 ล้านชิ้น และเทคโนโลยีสำหรับการสลับตำแหน่งอย่างรวดเร็ว ในการประมวลผลเพื่อนำเสนอภาพด้วยความละเอียดระดับ 3840 x 2160 พิกเซล ตามข้อกำหนดด้านเทคโนโลยี 4K UHD ของ CTA แต่ละเฟรมให้ความละเอียดเป็นสี่เท่าของ Full HD 1080p ช่วยลด ความเบลอระหว่างพิกเซล ทำให้ได้ภาพที่คมชัดและละเอียดมากยิ่งขึ้น ”

“ ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการเครื่องฉายภาพที่แท้จริง ด้วยการการันตีคุณภาพความทนทานของเทคโนโลยี ถึง 90% และความยาวนานของภาพที่ให้ค่าสีที่แม่นยำและคมชัดสมจริง ด้วยรางวัล Merit Oscar Academy Award 2015 เป็นเจ้าของโปรเจคเตอร์ BenQ รุ่น W2700 ในราคา 59,900.- บาท และรุ่น W11000H ราคา 169,000.- บาท ได้แล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BenQ (Thailand) Co., Ltd. หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ” นายวัชรพงษ์ กล่าวกิ่งท้าย